



Hỏi & Đáp về lịch sử HIV

Hỏi: HIV đến từ đâu?

Đáp: nguồn gốc của HIV luôn được tranh luận; tuy nhiên, có 1 vài giả thuyết về sự hình thành của loại vi-rút này. Giả thuyết được công nhận rộng rãi nhất là HIV lây truyền từ các loài thuộc họ khỉ sang người. Dựa vào giả thuyết này, người ta cũng cho là SIV - một loại vi-rút khác - cũng bắt nguồn từ khỉ. Sự lây truyền như vậy không phải là hiếm trong lịch sử loài người mà ri-rút Ebola, cúm gà là một ví dụ. Mặc dù vậy, cơ chế lây truyền hiện vẫn chưa được biết rõ. Cơ chế này được cho là do khi cắt thịt khỉ, vi-rút lây truyền qua bàn tay người cắt rồi lan ra rộng rãi.

Hỏi: còn những giả thuyết khác thì sao?

Đáp: đúng thế, có rất nhiều giả thuyết về vấn đề này. Một cuốn sách đã viết rằng vi-rút này lây lan từ người sang người qua đường tiêm vắc-xin ngừa viêm tủy xám tại Congo. Những nghiên cứu mới đây phủ nhận giả thuyết này, tuy nhiên vẫn chưa thể chứng minh được là nó sai. Một số người khác lại tin rằng HIV được tạo ra bởi một người nào đó muốn hủy diệt cả nhân loại, hay đó là vi-rút đến từ ngoài hành tinh. Dù những điều này được một số người tin, nhưng vẫn chưa được khoa học chứng minh. Vì thế, cho đến thời điểm này, nguồn gốc của HIV/AIDS vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Hỏi: điều đó có ảnh hưởng gì?

Đáp: dĩ nhiên là có, ở một mức độ nào đó. Tuy vậy, vẫn còn nhiều vấn đề đáng được chúng ta quan tâm hơn. Dù là HIV đến từ sao Hỏa hay Khỉ thì nó đã tồn tại trong cơ thể người. 40 triệu người đang sống chung với nó và 25 triệu người đã chết vì nó. Điều quan trọng nhất là giảm thiểu số người bị lây nhiễm, chăm sóc, thuốc thang người đã bị nhiễm. Dù có tìm ra được nguồn gốc của HIV thì cũng không thay đổi được sự thật là vẫn còn rất nhiều người chịu ảnh hưởng của nó.

Hỏi: lịch sử lan truyền của HIV?

Đáp: HIV được tìm thấy đầu tiên ở Mỹ năm 1980, tuy nhiên nó đã tồn tại lâu trước đó. Mẫu máu được xét nghiệm dương tính đầu tiên là ở Trung Phi năm 1959. những trường hợp khác được tìm thấy ở Uganda, Mỹ, Haiti và Tanzania trong những năm 1970. nghiên cứu hiện nay cho thấy HIV đã lây truyền sang cơ thể người vào khoảng những năm 1930 hay 1940. vào năm 1983, hai nhà nghiên cứu, một ở Mỹ và một ở Pháp, đều đã tìm thấy HIV, nguyên nhân của AIDS.